



24 พฤศจิกายน 2558 หน้า 7



ร่วมกับ กองส่งเสริมการ
อารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
และ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค

“บุญใจ” เข้าเวรโบลกข่าว
ประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน
2558 ■ ปัญหาในการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) วุ่นไม่จบไม่สิ้น
เสียที่ วีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ว่าฯชั่วคราว ลาออก รัฐ-
มนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้ง เซาว์ ทรงอาวุธ พนักงาน
อาวุโสสูงสุดใน กยท. มาเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน วิจารณ์กันขรม รัฐมนตรี
ใช้อำนาจใดมาแต่งตั้ง ไม่เพียง
เวลาจะล่วงเลยเกิน 120 วันไปแล้ว
เท่านั้น พ.ร.บ.การยางฯ มาตรา 33
ยังระบุไว้ชัด ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้
รักษาราชการแทน คือ คณะกรรม-
การ กยท. หากใช้รัฐมนตรีแต่ประการ
ใด..... ■ โรครากกาโนเดอร์มาร์
หรือโรคเชื้อราจากเห็ดหลินจือที่เคย
ระบาดหนักในสวนปาล์มน้ำมันของ
มาเลเซีย วันนี้ได้เข้ามาอาละวาดใน
สวนปาล์มทั่วภาคใต้บ้านเราแล้ว
แต่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ไม่รู้จัก ไม่มีองค์ความรู้ที่จะจัดการ
ได้ถูกต้อง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำกัด จัดประชุมเร่งให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่อารักขาพืชจากทุกจังหวัด
26-27 พ.ย.นี้ ที่บริษัท ซีพีไอฯ
จ.ชุมพร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวสวนปาล์ม
น้ำมันต่อไป..... ■ ลอยกระทงยี่เป็ง
คนไทยรู้จักแต่ลอยโคม น้อยคนนัก
ที่จะเคยได้เห็น โคมลอดบัวง การ
ละเล่นพื้นเมืองล้านนา 23-25 พ.ย.นี้
นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายก
เทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียง-
แสนเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทง 2 ฝั่งโขง
ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
จ.เชียงราย นอกจากจะมีการแข่ง
ขันเรือยาวในแม่น้ำโขงระหว่างลาว-
ไทยแล้วยังมีการประกวด โคมลอย
โคมแขวน โคมลอดบัวง พร้อมมี
สินค้าโอท็อป สินค้าเกษตรพื้นเมือง
ให้ช้อปปิ้งเป็นของฝากเพื่อช่วยกระจาย
รายได้ให้กับเกษตรกร ก่อนจะเผชิญ
กับภาวะภัยแล้ง คนไทยไม่ช่วยกัน
แล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเรา.

บุญใจ

24 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10

จัดประกวดโลโก้กยท. ชิงเงินรางวัล3หมื่น ปีรับผลงาน4ธ.ค.นี้

● กยท.จัดประกวดโลโก้องค์กร เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปส่งผลงานชิงเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ปีรับผลงาน 4 ธ.ค.นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดการประกวดรูปสัญลักษณ์ของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (โลโก้) เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และผลักดันให้ กยท.เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมออกแบบและส่งผลงาน

ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตราเครื่องหมาย จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นสากล และสอดคล้องเอกลักษณ์ไทย มีความหมาย เป็นสื่อกลาง ที่สามารถเข้าใจและจดจำง่าย รวมทั้งต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.การยาง

แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

โดยการส่งผลงานของผู้ร่วมกิจกรรม ต้องส่งรวม 2 ชิ้น เป็นภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น โดยสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ผลงาน สำหรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยส่งผลงานใส่แฟ้มแสดงผลงาน พร้อมบันทึกไฟล์ผลงานลงในซีดี จำนวน 1 แผ่น ส่งถึงสำนักผู้อำนวยการ อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 แผ่น (หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ ให้ทำการส่งแบบอีเอ็มเอส โดยจะดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งผลงานด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ

สำหรับรายละเอียด กติกาในการร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย WWW.RUBBER.CO.TH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ โทร.0-2433-2222 ต่อ 511-514

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

Rubber Authority of Thailand [RAOT] News

ข่าวเกษตร



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

กยท. จัดประกวด LOGO การยางแห่งประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ศูนย์กลาง
บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบสู่สากล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

**ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
การยางแห่งประเทศไทย เพื่อชิงเงินรางวัล 30,000 บาท**

เกณฑ์การคัดเลือก

1. การออกแบบมีความสอดคล้องกับแนวคิด และเนื้อหาของการออกแบบ และถูกต้องตามกติกาทั้งหมด
2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นสำคัญ โดยประเด็นในการพิจารณา อาทิ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย รูปแบบ ความสวยงาม สีสัน และอื่นๆ
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด กำหนดการส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๘
(หากส่งไปรษณีย์ให้ทำการส่งโดยEMS ตั้งแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
หรือนำส่งผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ - วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๘
(ตามเวลาราชการ)

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวทางคณะกรรมการ จะไม่รับพิจารณา

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : <http://www.rubber.co.th>
หรือ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
โทร. 02-433-2222 ต่อ 511 - 514

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--กยท. จัดประกวด Logo องค์กร เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดง เอกลักษณ์ - เป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ กยท. พร้อมเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด ลุ้นเงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ปีรับผลงาน 4 ธ.ค. นี้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดกิจกรรม "การประกวดรูปลักษณะของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (LOGO)" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และผลักดันให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร โดยตราเครื่องหมายฯ นี้ จะถือเป็นสื่อกลางในการแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมออกแบบและส่งผลงานรูปลักษณะของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (LOGO) เข้าประกวดได้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร



24 พฤศจิกายน 2558 หน้า 22 (1)

สินค้าเกษตรไทยในอาเซียนแนวโน้มดี



ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นการรวมตัวเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ที่มีผลต่อประชากรไม่น้อยกว่า 625 ล้านคน ของอาเซียน

เศรษฐกิจอาเซียนใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกมี GDP ในภาพรวมประมาณ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย ประเทศไทยจึงส่งเสริมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ นั้นมีการดำเนินการตามแนวทางของพิมพ์เขียวของทั้ง 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานอาเซียนในขณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ นับตั้งแต่ มาตรฐานพืชสวนและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และค่าปริมาณสารพิษตกค้าง และยังได้กำหนดมาตรฐานของอาเซียนภายใต้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรอง

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม มีการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ตลอดจนศึกษาโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการ



สินค้าที่จะลิกอินโดนีเซีย



อาหารจานด่วนอินโดนีเซีย



เมืองใหญ่ทางใต้ของเวียดนาม



พื้นที่เกษตรของบาหลี

ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรฯ

และดำเนินโครงการสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน และการเพิ่มศักยภาพผ่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) โครงการ

พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ทั้งนี้ได้ศึกษาโอกาสและผลกระทบของสินค้าเกษตรไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน ยังมีแนวโน้มที่ดี

เนื่องจากสินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะผลไม้และสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บางสินค้านำเข้ามีการพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกแล้ว เช่น ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มสินค้าที่แข่งขันได้ แต่ต้องสร้างจุดเด่นและพัฒนาสินค้าเพื่อครองตลาดให้มากขึ้น ได้แก่ ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง (มันเส้น) ไหมและยางพารา ส่วนกลุ่มสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม และมะพร้าว



24 พฤศจิกายน 2558 หน้า 22 (2)



สำหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือภาคการเกษตรของประเทศภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเชิงบวกของไทยพบว่าโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรมีมากขึ้นตลาดจะใหญ่ขึ้น สินค้าเกษตรที่จำหน่ายในอาเซียนที่มีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดระดับบนและตลาดนอกภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น มูลค่าการค้าตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต

ขณะที่ผลกระทบเชิงลบก็มีเช่นกัน อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีมาตรฐานหรือมาตรฐานต่ำกว่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมทั้งสินค้าเกษตรจากอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่าจะเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาดสินค้าเกษตรทะลักเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรไทย

ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งเกษตรกรของไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้เป็นต้น

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวนิยม “บ. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี” ที่ “A-/Stable”

- ThaiPR.net 23 พ.ย. 2558

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวนิยม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจยางธรรมชาติ ตลอดจนการมีฐานลูกค้าที่กระจายตัว และผลงานของคณะผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับ ทว่าความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติและอัตราการทำการำไรในระดับต่ำของกลุ่มผู้ผลิตยางธรรมชาติในธุรกิจกลางน้ำ (Mid-stream Producer) โดยที่การชะลอตัวของความต้องการยางธรรมชาติจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวซึ่งอาจทำให้ราคายางตกต่ำต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออันดับเครดิต

แนวนิยมอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้ต่อไป นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษัทจะสามารถจัดการสภาพคล่องและรักษาความแข็งแกร่งของงบดุลเพื่อรองรับวงจรธุรกิจกลางของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้

ปัจจัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษัทมีค่อนข้างจำกัดในภาวะที่ราคายางธรรมชาติยังอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ราคายางธรรมชาติตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทลดลงเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การลงทุนที่ใช้เงินกู้จำนวนมากก็เป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายยางธรรมชาติในตลาดโลก ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานแปรรูป 26 แห่งในประเทศไทย 3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และอีก 1 แห่งในประเทศพม่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีกำลังการผลิตยางแปรรูปทั้งสิ้น 1,467,544 ตันต่อปี บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดยางธรรมชาติทั่วโลกเท่ากับ 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางประมาณ 80% ให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยมียอดส่งออกคิดเป็น 84% ของปริมาณขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ตลาดส่งออกของบริษัทคือประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าคิดเป็น 51% ของปริมาณยอดส่งออกทั้งหมด

ปัจจุบันผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและมาเลเซีย ผลผลิตโดยรวมจากทั้ง 4 ประเทศคิดเป็น 79% ของผลผลิตทั่วโลกที่มีปริมาณ 5.6 ล้านตันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดด้วยผลผลิตรวมทั้งสิ้น 2.01 ล้านตัน รองลงมาได้แก่

- 2 -

ประเทศอินโดนีเซีย (1.62 ล้านตัน) ประเทศเวียดนาม (0.41 ล้านตัน) และประเทศมาเลเซีย (0.35 ล้านตัน) ส่วนในด้านของการบริโภคนั้น ความต้องการยางธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2554-2557 ที่ผ่านมาจาก 10.79 ล้านตันในปี 2553 มาอยู่ที่ 12.16 ล้านตันในปี 2557 เติบโตเฉลี่ยประมาณ 3.0% ต่อปี ประเทศจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด ซึ่งคิดเป็น 39.2% ของปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก การบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.4% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ International Rubber Study Group (IRSG) คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติของโลกจะมีมากกว่าความต้องการยางธรรมชาติที่จำนวน 303,000 ตัน ในปี 2558

อุตสาหกรรมยางแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็น 94%-98% ของต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตยางแปรรูปแต่ละราย ผู้ประกอบการจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ ดังนั้น กำไรและกระแสเงินสดของผู้ประกอบการจึงมีความผันผวนอย่างมาก ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2553-2557 บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมการกลับรายการของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ) เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 0.64%-3.79% และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ระหว่าง 1,490-4,945 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ระดับ 45,825 ล้านบาท หรือลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 อันเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยของบริษัทที่ลดลง 16.4% และปริมาณขายที่ลดลง 7.1% โดยบริษัทมีปริมาณขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับ 817,004 ตัน ลดลง 7.0% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของการส่งออกไปยังประเทศจีน การส่งออกยางธรรมชาติไปยังประเทศจีน ซึ่งมีสัดส่วน 51.0% ของปริมาณการส่งออกรวมของบริษัทลดลง 15.8% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ราคาขายเฉลี่ยของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงประมาณ 16.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ตามราคายางธรรมชาติในตลาดโลก สาเหตุเกิดจากปริมาณความต้องการยางธรรมชาติที่เติบโตในอัตราชะลอเพียง 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าราคายางธรรมชาติจะลดลง แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.28% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2557 ที่เท่ากับ 0.64% ซึ่งสาเหตุมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ EBITDA ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2,719 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

- 3 -

งบดุลของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหนี้เงินกู้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 19,799 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 จากเดิมที่ 13,975 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอ่อนตัวลงอยู่ที่ระดับ 48.11% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 จาก 40.43% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เนื่องจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในช่วงธุรกิจขาลงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดยอัตราส่วน EBITDA ต่อดอกเบี้ยจ่ายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับ 3.35 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2556-2557 ที่ระดับ 3.62-3.72 เท่า อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO)ต่อเงินกู้รวมลดลงมาอยู่ที่ 10.66% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556-2557 ที่เท่ากับ 14.07%-16.46%

ในช่วงปี 2559-2561 บริษัทวางแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาทต่อปีเพื่อใช้ในการสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ EBITDA ที่ระดับ 2,500-2,900 ล้านบาทต่อปี ทริสเรทตั้งคาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจะมีเพียงพอที่จะรองรับแผนการลงทุนของบริษัท

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)

อันดับเครดิตองค์กร: A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

STA16DA: หนี้กู้ยืมไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 550 ล้านบาท ไล่ก่อนปี 2559 A-

STA162A: หนี้กู้ยืมไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไล่ก่อนปี 2559 A-

STA182A: หนี้กู้ยืมไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 600 ล้านบาท ไล่ก่อนปี 2561 A-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

ถกเวทีสัมมนาแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่12 ภาคตะวันออก สศท.6 เผย มุมมองจาก ผู้เข้าร่วมในพื้นที่

- ThaiPR.net 23 พ.ย. 2558

กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศท.6 จัดเวทีระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12 เผยผลระดมความเห็นจากผู้เข้าสัมมนา ซึ่งสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง ชูเรื่องมุมมอง Super Cluster ต่อผลกระทบภาคเกษตรกรรม การแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาแรงงานภาคเกษตร การส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางนุชผา ภูละออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการจัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี จังหวัดระยอง ซึ่งจากการสัมมนามีประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

ด้านนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ของรัฐบาล ที่เน้นเรื่องของพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ การจ้างงาน SMEs ในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของ Super Cluster ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ Food Innovation Medical Hub

ดังนั้น Super Cluster จึงเป็นประเด็นหนึ่งในการระดมความคิดเห็นครั้งนี้อย่างมาก เนื่องจากต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาการทำ Super Cluster ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออกในเรื่องของสารพิษตกค้าง โดยอีกมุมมองหนึ่งเห็นว่าควรทำ Super Cluster ในภาคการเกษตรด้วย เพื่อสนับสนุน Super Cluster ในภาคอุตสาหกรรม เช่น Super Cluster **ยางพารา** สนับสนุน Super Cluster ยานยนต์ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ด้านการตลาด Demand และ Supply เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต อีกทั้งภาครัฐควรมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีศูนย์วิจัยทางธุรกิจการเกษตรชั้นนำและให้ข้อมูลเรื่องการตลาดแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาลซึ่งเป็นตลาดใหญ่ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในแผนพัฒนาการเกษตรฯ

นอกจากนี้ เกษตรกรได้เสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง ในการนำนวัตกรรม มาประกอบกับภูมิปัญญาของเกษตรกร เช่น การวิจัยดิน ปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายสถาบันเกษตรกร การรวมกลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีศักยภาพ เช่นการจัดตั้งสหกรณ์โอนยกประสงค์ สนับสนุนโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยและการซื้อปัจจัยการผลิต รวมถึงด้านปัญหาแหล่งน้ำทางการเกษตร ที่ต้องการให้ตั้งยุทธศาสตร์เรื่องน้ำเป็นหัวข้อใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ทั้งการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาแรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเยาวชนศึกษาด้านการเกษตรลดลง ตลอดจนเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาด้านการเกษตร ที่ควรเน้นส่งเสริมวิถีคิดและการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจน และควรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและวิธีการปฏิบัติตามความเหมาะสมของพื้นที่

ทั้งนี้ ข้อเสนอของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้แผนงานในครั้งนี้ นับเป็นการสะท้อนปัญหาและมีข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยตรง ที่ถือเป็นกรอบแนวทางภาพรวมที่จะมีผลในทางปฏิบัติต่อไป ซึ่ง สศก. ได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 12 ครั้งทั่วประเทศ



บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ ช่วยสร้างรายได้ในประเทศจากการซื้อวัตถุดิบปิละ 1 หมื่นล้านบาท-ThaiPR.net 20 พ.ย. 2558

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้านบาท จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านการใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่าปิละ 1 หมื่นล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 37,516.6 ล้านบาท

กิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร ได้แก่

โครงการที่ 1-5 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับส่งเสริมในกิจการผลิตไข่ไก่และไก่รุ่น เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,439 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่ 1 ตั้งกิจการในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง โครงการที่ 2 ตั้งกิจการในจังหวัดสตูลและสงขลา โครงการที่ 3 ตั้งกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก โครงการที่ 4 ตั้งกิจการในจังหวัดระนองและสุราษฎร์ธานี และโครงการที่ 5 ตั้งกิจการในจังหวัดนครราชสีมาและร้อยเอ็ด โดยทั้ง 5 โครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศ มีมูลค่ากว่า 3,781 ล้านบาทต่อปี และเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตอาหารจากไข่ไก่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

6.บริษัท ที คิว อินดัสตรีสตาρχ จำกัด ได้รับการส่งเสริมในกิจการ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (NATIVE STARCH) เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหัวมันสำปะหลังสด ปิละประมาณ 600,000 ตัน มูลค่าปิละประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ ได้แก่ มันสำปะหลัง

7.บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมในกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดเพชรบุรี โดยแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางนี้ จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องเรือน และวัสดุก่อสร้าง ใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่น เศษไม้ กิ่งไม้ ปีกไม้ **ขยายพารา** มูลค่าประมาณ 1,158 ล้านบาทต่อปี สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกร้อยละ 80

8.บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดปราจีนบุรี คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น เศษไม้ จากไม้ **ขยายพารา** ไม้ยูคาลิปตัส และไม้มะม่วง ประมาณ 1,883 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือนและอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

9.บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตเอทานอล 99.5% และก๊าซชีวภาพ เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสระแก้ว โครงการนี้มีมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศเช่น มันสำปะหลัง

- 2 -

ประมาณ 1,215 ล้านบาทต่อปี เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ

กิจการในกลุ่มแร่ เซรามิกส์ ได้แก่

10.บริษัท เซรามิก อุตสาหกรรมไทย จำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกส์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,573 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสระบุรี ใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณ 62 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นช่างเทคนิคและวิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการทำลวดลาย การขึ้นรูปเซรามิกส์เป็นหลัก

11.บริษัท เอเชีย แปซิฟิก กลาส จำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตขวดแก้ว เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,464 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุดิบส่วนหนึ่งจะนำเศษแก้วกลับมาใช้ ทำให้ช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อม โดยมีมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศปีละประมาณ 287 ล้านบาท

12.บริษัท ไทย – เยอรมัน โปรตักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิม (STAINLESS STEEL TUBE OR PIPE) เงินลงทุนทั้งสิ้น 875.3 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดระยอง โครงการนี้มีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการให้พนักงานเรียนรู้เทคนิคการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมนี

กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา

13.บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สเปนบอนด์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการผลิต SPUNBOND NON-WOVEN FABRIC เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,124.5 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น PET CHIP , PAPER TUBE มูลค่าปีละประมาณ 310 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

14.บริษัท สยามเคเบิล โฮลดิ้ง จำกัด ได้รับการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสงขลา โครงการนี้เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานลม สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี(ปี 2555- 2564)

15.บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ เงินลงทุนทั้งสิ้น 13,440.8 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการเพิ่มจำนวนเครื่องบินเพื่อเสริมเส้นทางบินในประเทศ เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- สุกรีที่ 20 พฤศจิกายน 2558 11:20:49 น.

ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 38.18 บาท/กิโลกรัม

ยางพารา

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางเปลี่ยนแปลงในกรอบจำกัด โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ค่าเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า และนโยบาย/มาตรการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นของภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา รวมทั้งคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.47 บาท ลดลงจาก 38.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.90

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.97 บาท ลดลงจาก 38.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.91

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.47 บาท ลดลงจาก 37.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.93

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 19.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.06 บาท ลดลงจาก 17.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.58

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.92 บาท ลดลงจาก 35.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.18 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.51

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซีโอขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.19 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.44 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.09 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.94 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.39 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคาขางพาราซีโอขายล่วงหน้า เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว ทิศทางแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งสต็อกยางที่มีอยู่ระดับสูง บ่งชี้ว่าการใช้ยางยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่งผลเชิงลบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงขางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซีโอขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 122.10 เซนต์สหรัฐฯ (43.46 บาท) ลดลงจาก 124.38 เซนต์สหรัฐฯ (43.91 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.28 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 1.83

ราคาซีโอขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 131.78 เยน (37.89 บาท) ลดลงจาก 136.80 เยน (39.68 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.02 เยน หรือลดลงร้อยละ 3.67

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลผลิตและการเกษตร ประจำวันที่ 9 - 15 พ.ย. 2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันท์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 14:49:17 น.

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โซคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 11,700 บาท/ตัน ราคาลดลงจากวันที่ 19
พฤศจิกายน 2558 ที่ราคา 12,200 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%

โรงสีไพโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,800 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%

โรงสีไพโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6,500 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กิ่งวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.30 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.30 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.60 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 4.60 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ที่ราคา 4.40 บาท/กก.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 38.66 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ราคา 37.55 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.60 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ราคา 12.70 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 63.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 172.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--